

CGEO visit : กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

นางรัชณี สุตจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) CGEO ของ สค. ได้ร่วมประชุมกับ **นางกอบแก้ว จันทร์ดี** รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) CGEO ของ พช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ณ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

◆ ปัจจุบัน พช. ไม่สามารถขับเคลื่อนงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายไปสู่การปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายได้มากนัก เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินงาน จึงควรมีการทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ สค. ได้เคยลงนามไว้ร่วมกับ พช. เพื่อนำไปสู่การวางแผนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งใน ด้าน งบประมาณ และ กลุ่มเป้าหมายในการทำงานด้านสตรี รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมให้องค์กรสตรีได้ไปดำเนินการตามความเหมาะสมกับศักยภาพ

◆ การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของ พช. ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการในลักษณะการให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสตรี ตลอดจนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์กรสตรีในรูปแบบต่างๆ ส่วนการดำเนินการกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายจะมีในบางพื้นที่เท่านั้น พช. จึงขอความร่วมมือ สค. ให้การสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ สื่อต่างๆ และออกแบบกิจกรรมด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมถึงการบูรณาการกลุ่มเป้าหมาย (องค์กรสตรี) ในพื้นที่ที่ทางกรมฯ ได้สร้างองค์กรเครือข่ายไว้แล้ว ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด (ภพสม./ภพสต./ภพสอ./ภพสจ.) โดย พช. เสนอให้ สค. ใช้องค์กรสตรีที่มีอยู่นี้เป็นแกนในการขับเคลื่อนงานในชุมชน โดยไม่จำเป็นต้องสร้างองค์กรเครือข่ายขึ้นมาใหม่ แต่ให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดให้องค์กรสตรีมีศักยภาพและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว

นอกจากนี้ พช. อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ พช. ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับภาค และเพื่อยกระดับคณะกรรมการในบางพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพเพียงพอให้เป็นรูปแบบสมาคม และมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อจะได้สามารถดำเนินการขอทุนสนับสนุนให้กับสมาคมของตนเองได้

◆ สค. ได้เสนอให้ พช. นำความรู้เรื่องการเสริมสร้างบทบาทและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายบรรจุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมทุกระดับของสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดย สค. จะสนับสนุนสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่ง พช. จะนำประเด็นนี้ไปดำเนินการต่อไป

◆ ในฐานะที่ พช. ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม) เป็นประจำทุกปี และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในคณะกรรมการคัดเลือกภาษาสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่ง พช. เสนอว่าควรมีการประชุมหารือในคณะกรรมการเพื่อเพิ่มจำนวนรางวัลในสาขานี้ เป็นจำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย ตัวแทนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสตรีที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลต่อไป

นางรัชณี สุตจิตร กล่าวโดยสรุปว่า กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมการดำเนินงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย โดยการพัฒนาศักยภาพสตรีในองค์กรระดับต่างๆ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการขับเคลื่อนความเสมอภาคหญิงชายตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้มอบให้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO Visit) ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นโอกาสอันดีในการให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานจากหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย อันจะก่อให้เกิดแนวทาง การดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไป///

หมายเหตุ : กิจกรรม CGEO Visit เป็นการปฏิบัติงานนอกเข็มนาและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ระหว่าง สค. กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเครือข่ายคู่ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point) โดยมีผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดีขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็น CGEO : Chief Gender Equality Officer หรือผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย ซึ่งเป็นกลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระดับกระทรวง กรม ตามมติ ครม. วันที่ 31 ก.ค. 44



: กรมประมง

นางรัชณี สุตจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) CGEO ของ สค. ได้ร่วมประชุมกับ **นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ** รองอธิบดีกรมประมง CGEO ของกรมประมง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ กรมประมง

นางรัชณี สุตจิตร์ กล่าวว่า งานของกรมประมงในด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอยู่ในระดับที่ก้าวหน้า โดยสิ่งที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ คือ วัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานโดยให้ความสำคัญกับผลงานเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงเพศและงานที่ดำเนินกับบุคลากรภายในก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมประมงจึงถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่ควรมีการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

ด้านนางนันทิยา อุ่นประเสริฐ ได้กล่าวถึงภารกิจของกรมประมงที่ดำเนินการเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย คณะทำงานด้านการบูรณาการบทบาทหญิงชาย และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยการดำเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมประมงเป็นรูปแบบของการบูรณาการไปกับงานประจำและโครงการของกรม กรมประมงมีแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (ปี 2550-2554) ในช่วง 2 ปีแรก จะให้ความสำคัญกับบุคลากรในกรม ส่วนปีที่ 3-4 จะให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของกรมเป็นหลัก โดยกลุ่มบุคลากร

การให้ข้าราชการที่มีลูกอ่อนทำงานได้แบบยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถมีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรได้ด้วย ซึ่งกรมประมงตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับภาระการดูแลครอบครัวของสตรีเป็นอย่างดี จึงจัดให้มีโครงการเยี่ยมครอบครัวของข้าราชการที่ออกทะเลเป็นเวลานาน การเปิดโอกาสให้ครอบครัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น การ walk rally การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

สำหรับการดำเนินงานสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ กรมประมงมีฐานข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง เพื่อใช้ในการจัดตั้งอำนวยความสะดวกและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้กรมประมงได้ส่งเสริมผู้นำชุมชนและสตรี ให้มีการอบรมให้ความรู้ในการขยายพันธุ์ปลา โดยเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามาเรียนรู้เทคนิคการขยายพันธุ์สมัยใหม่ ให้หญิงชายร่วมกันบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทั้งวิธีการจับปลาที่ถูกต้องเหมาะสม ขนาดของปลาที่จับ และการไม่จับปลาในช่วงที่วางไข่ เป็นต้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถช่วยส่งเสริมกันได้อย่างดี ตัวอย่างเช่น การจับปลาด้วยโพงพางหรือการระเบิดลดน้อยลง เมื่อสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เนื่องจากจะมีการตักเตือนผู้ชาย และสั่งสอนบุตรหลานมิให้จับปลาในลักษณะดังกล่าว ทำให้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรการประมงเกิดความยั่งยืนในระยะยาว

และในระดับภูมิภาคกรมประมงมีการประชุมร่วม 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งแต่ละประเทศจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการและกิจกรรมซึ่งกันและกัน



ในกรมเป็นเป้าหมายรอง ส่วนปีสุดท้ายจะเน้นการติดตามประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนแม่บทฯ ฉบับต่อไป

ในการดำเนินการกับบุคลากรภายในหน่วยงาน กรมประมงได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายหลายรูปแบบ เช่น การจัดทำงานจดหมายข่าวเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ออกทุก ๒ เดือน การจัดทำฐานข้อมูลแยกเพศของบุคลากรภายในกรม การวิเคราะห์บทบาทหญิงชายเพื่อบูรณาการบทบาทหญิงชายกับงานประจำและโครงการ การจัดให้มีห้องเฉพาะสำหรับบุตรหลานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในช่วงปิดเทอม

และยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ทั้ง 4 ประเทศดำเนินการร่วมกันอีกด้วย

นางรัชณี สุตจิตร์ สรุปในตอนท้ายว่า สค. และกรมประมงเห็นสมควรจะร่วมมือกันในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมประมง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายในส่วนภูมิภาค คณะทำงานด้านการบูรณาการบทบาทหญิงชาย วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 90 คน โดยกำหนดจัดสัมมนาในช่วงต้นเดือนกันยายน 2554 นี้///